

ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2558 – 5 มกราคม 2559

ปลัดพาณิชย์ ตั้งเป้าปี 59 สร้างเสถียรภาพราคา-เร่งระบายข้าวเพิ่ม-มุ่งสร้างรายได้ส่งออก

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงเป้าหมายการทำงานในปี 59 ว่า แผนการทำงานในปี 59 จะให้ความสำคัญในการดูแลข้าวทั้งระบบ ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การทำตลาด โดยจะมีคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันกำหนดยุทธศาสตร์การผลิตและการตลาด เพื่อให้การผลิตสอดคล้องกับการตลาด และทำให้ราคาข้าวไทยมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน โดยจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาในเดือนก.พ.นี้

ด้านการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 13 ล้านตันข้าวสารนั้น จะระบายทั้งเพื่อการส่งออก และขายในประเทศ ซึ่งตลาดต่างประเทศ เบื้องต้นมีแผนที่จะขายผ่านระบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ปริมาณมากกว่า 2 ล้านตัน เป็นสัญญาอีกเงินเดิม 1 ล้านตัน และกำลังเจรจาอีก 1 ล้านตัน และยังจะเจรจาขายให้กับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์อีกหลายแสนตัน รวมถึงยังมีแผนที่จะเจรจาขายให้กับประเทศใหม่ๆ ในแอฟริกาที่ยังไม่เคยซื้อข้าวไทย โดยใช้วิธีการให้สินเชื่อ ซึ่งนบข.ได้อนุมัติในหลักการแล้ว

"ส่วนในประเทศ จะมีการระบายทั้งข้าวเกรดปกติ ข้าวเกรดซี ซึ่งเป็นข้าว และข้าวเน่าเสีย โดยล่าสุดมีแผนจะระบายข้าวเสื่อมคุณภาพ ที่มีผลตรวจสอบยืนยันว่าไม่มีสารพิษเจือปน ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ผงชูรส น้ำตาลสำหรับคนเป็นเบาหวาน"

น.ส.ชุติมา กล่าวว่า ในด้านการส่งออกจะหันไปมุ่งการสร้างรายได้จากภาคบริการและการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการ โดยจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการท่องเที่ยว ผลักดันให้ไทยออกไปลงทุนทำธุรกิจในตลาดต่างประเทศ ส่วนในประเทศ จะมุ่งผลักดันตลาดชุมชน โดยตั้งเป้าเพิ่มให้ได้อีก 77 แห่งในปี 59 จากที่เปิดไปแล้ว 20 แห่งในปี 58 และภายใน 3 ปี จะเพิ่มเป็น 231 แห่ง เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค และเปิดโอกาสให้เกษตรกร ชุมชน มีพื้นที่ในการขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้

ส่วนกรณีความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างซาอุดีอาระเบียและอิหร่านว่า ล่าสุดคาดว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี อาจชะลอแผนการเดินทางเยือนอิหร่านอย่างเป็นทางการในปลายเดือนม.ค.นี้ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ซึ่งจะกระทบกับแผนการเจรจาการส่งออกข้าวและสินค้าต่างๆ จากไทย

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 58 น.ส.ชุติมา กล่าวว่า กระทรวงฯทำงานตามเป้าหมายในด้านต่างๆ ทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การดูแลค่าครองชีพ การรักษาส่วนแบ่งตลาดส่งออก การแก้ไขปัญหาข้าวในสต็อก ซึ่งสามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย โดยประเมินว่าการทำงานในภาพรวมได้ 85 คะแนนจากเต็ม 100 คะแนน เพราะทำได้เกือบหมดทุกเรื่อง และในปี 59 จะดำเนินการต่อเนื่อง

สำหรับในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง มีการผลักดันให้อยู่ในสายเลือดข้าราชการต้องไม่กลัวเจ้านาย ไม่กลัวถูกย้าย เพราะผลที่ยอมทำตามคำสั่ง อาจไม่คุ้มค่า คนสั่งรอด แต่คนทำเป็นคนผิด ด้านการดูแลค่าครองชีพ สามารถดูแลราคาสินค้าให้อยู่ในภาวะปกติ มีการแทรกแซงราคาอาหารปศุสัตว์สำเร็จโดยใช้หนี้ผูกพันพาณิชย์ ด้านการส่งออก สามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดของสินค้าไทยไว้ได้ แม้ตัวเลขมูลค่าการส่งออกจะลดลง และข้าว สามารถระบายข้าวในสต็อกไปแล้ว 5 ล้านตัน และจะระบายต่อเนื่องในปี 59

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ส.ข้าวตั้งเป้าปี 59 ส่งออกข้าวทะเล 9 ล้านตัน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ปี 2559 ทางสมาคมตั้งเป้าการส่งออกข้าวไม่ต่ำกว่า 9 ล้านตัน หลังจากปี 2558 ส่งออกได้ใกล้เคียง 10 ล้านตัน มากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ 5 แสนตัน สำหรับราคาข้าวในตลาดโลก ยอมรับว่า ยังถูกกดดันจากสต็อกในหลายประเทศที่ยังสูงอยู่ ทั้ง เวียดนาม อินเดีย ขณะที่ไทยเอง ยังมีข้าวในสต็อกอยู่ 13.5 ล้านตัน ซึ่งในปริมาณดังกล่าว คาดว่าไทยจะใช้เวลา 2 ปี ถึงจะระบายหมด

ที่มา สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น

ส่งออกข้าว 11 เดือนทรุด 10% ลุ้นธ.ค.ออเดอร์เริ่มฟื้นไก่แจ้ปั่นแบนด์บุกนอก

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย หรือ TREA รายงานสถานการณ์การส่งออกข้าวในช่วง 11 เดือน ของปี 2558 มีปริมาณ 8,577,555 ตัน มูลค่า 136,803 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 9.6% และมูลค่าส่งออกลดลง 10.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่มีการส่งออกปริมาณ 9,492,199 ตัน มูลค่า 152,315 ล้านบาท ซึ่งมีประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน ปริมาณ 835,031 ตัน เพิ่มขึ้น 24.8% ฟิลิปปินส์ ปริมาณ 715,666 ตัน เพิ่มขึ้น 215.2% เบนิน ปริมาณ 702,373 ตัน ลดลง 32.1% ไนจีเรีย ปริมาณ 624,570 ตัน ลดลง 39.7% และแอฟริกาใต้ ปริมาณ 524,223 ตัน เพิ่มขึ้น 8.1

โดยในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการส่งออกปริมาณ 763,418 ตัน มูลค่า 12,578 ล้านบาท ซึ่งมีปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 5.7% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่มีการส่งออกปริมาณ 721,956 ตัน มูลค่า 12,497 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2558 ปริมาณส่งออกลดลง 36.6% และมูลค่าส่งออกลดลง 27.9% ซึ่งในเดือนตุลาคม 2558 มีการส่งออกปริมาณ 1,203,793 ตัน มูลค่า 17,441 ล้านบาท

สำหรับในเดือนพฤศจิกายนที่มีการส่งออกข้าวขาดดุล เนื่องจากมีการส่งออกข้าวขาวไปยังประเทศจีน และประเทศในแถบแอฟริกามีปริมาณลดลง อย่างไรก็ดี ในเดือนธันวาคมนี้ สมาคมคาดว่าปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ในระดับประมาณ 1 ล้านตัน เนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดยังคงมีอย่างต่อเนื่องทั้งข้าวเก่าและข้าวใหม่ ซึ่งประเทศผู้ซื้อที่ต้องการข้าวใหม่เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนยังคงมีการสั่งซื้อเข้ามาเป็นระยะๆ แม้ปริมาณไม่มากเหมือนก่อน

ด้านนายอิทธิพร วัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรินทร์ธัญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตราไก่แจ้ เปิดเผยว่า แผนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนับจากนี้ ต้องการจะขยายตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น จากเมื่อปีที่ผ่านมายอดขายที่มาจากการทำตลาดต่างประเทศไม่ถึง 1% ขณะเดียวกันยังอยากผลักดันให้แบนด์ไก่แจ้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าต่างชาติ หรือหากต้องการซื้อข้าวสารบรรจุถุงจากเมืองไทยอยากให้นึกถึงแบนด์ของบริษัทก่อน

สำหรับในช่วงตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทพยายามหาพันธมิตรในการทำตลาดต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาพบว่าหลังจากได้มีการนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย มีผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคเหล่านี้ค่อนข้างชื่นชอบข้าวสารของประเทศไทยกันอยู่แล้ว ส่งผลให้ยอดขายมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น หรือมีส่วนส่วนขึ้นมาเป็น 5-10% ของยอดขายรวมตลอดปีนี้ ที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท

"ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับคู่ค้าอีกหลายประเทศ อาทิ ยุโรป 3-4 ราย และออสเตรเลีย 2-3 ราย ซึ่งเป็นบริเวณที่ข้าวไทยได้รับความนิยมอยู่แล้ว ขึ้นอยู่ที่การทำตลาดจะถูกจุดหรือไม่" นายอิทธิพรกล่าว

ความคืบหน้าหลังจากบริษัทได้ใช้เงินลงทุน 400 ล้านบาท เพื่อขยายโรงงานและเครื่องจักรไปแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 3 หมื่นตัน จากเดิมอยู่ที่ประมาณเดือนละ 1 หมื่นตัน ขณะนี้ใกล้จะเสร็จและคาดการณ์ว่าจะเดินสายการผลิตได้ในช่วงเดือน ม.ค.59 โดยปีหน้าตั้งเป้าโต 10%

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ปี"58 วิกฤตข้าวไทย พลาดแชมป์-ราคาดีที่สุดในรอบ 5 ปี

รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยระบุว่า การส่งออกข้าวช่วง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) 2558 ปริมาณ 7.81 แสนตัน ลดลง 10.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกได้ 8.77 แสนตัน มูลค่า 124,226 ล้านบาท ลดลง 11.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 139,818 ล้านบาท

ฉะนั้นหาก 2 เดือนสุดท้าย ไทยผลักดันการส่งออกได้ 9-10 แสนตันต่อเดือน จะทำให้ส่งออกรวมปีนี้ได้เท่ากับ 9.61-9.81 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่ส่งออกได้ 10.96 ล้านตัน กลายเป็นผู้ส่งออกเบอร์ 2 รองจากอินเดีย ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่า ยอดส่งออกปีนี้จะได้ 9.3 ล้านตันเท่านั้น ต่ำกว่าเป้าหมายปี 2558 ที่เคยตั้งไว้ 10 ล้านตัน มูลค่า 5,100 ล้านบาท

แต่ที่น่าห่วงมากกว่า คือ "สถานการณ์ราคาส่งออกข้าวไทยดีลงอย่างต่อเนื่อง" โดยข้อมูลสมาคมผู้ส่งออกข้าว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ระบุว่า ข้าวขาว 5% ราคาตันละ 369 เหรียญสหรัฐ ต่ำกว่าราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม ตันละ 370-380 เหรียญสหรัฐ ส่วนราคาข้าวอินเดียนอยู่ที่ตันละ 345-355 เหรียญสหรัฐ และปากีสถานราคาตันละ 320-330 เหรียญสหรัฐ และจากข้อมูลองค์การเกษตรและอาหารสหประชาชาติ (FAO) รายงานเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 (ตาราง) สะท้อนว่า ราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยขณะนี้ถือว่าต่ำสุดในรอบ 5 ปี นับจากปี 2553

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้ความเห็นว่า ราคาส่งออกที่ลดลงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ข้าวไทยปรับเข้าสู่ระดับที่สามารถแข่งขันได้ ยิ่งหากอัตราแลกเปลี่ยนไม่อ่อนตามไทยจะยิ่งได้เปรียบ สาเหตุที่ราคาส่งออกลดลงจากค่าเงินบาทอ่อนค่าจาก 35.70 บาทต่อเหรียญสหรัฐ และมีแนวโน้มจะปรับลดลงเป็น 36-38 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งการที่บาทอ่อนค่าลงทุก 1 บาท มีผลให้ราคาส่งออกถูกลง 10 เหรียญสหรัฐ

รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า การที่ยังมีสต็อกคงเหลืออยู่ จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาข้าวปรับลดลงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า แต่ก็มีส่วนช่วยให้ไทยสามารถแข่งขันส่งออกได้ หลังจากนั้นยังต้องรอประเมินปัจจัยภัยแล้งว่าจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวนาปรังปี 2559 มากน้อยเพียงใด

อย่างที่ทราบ กระทรวงพาณิชย์ปรับลดเป้าหมายการส่งออกข้าวในปี 2559 เหลือ 9 ล้านตัน มูลค่า 4,787 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ ร.ต.ท.เจริญมองอีกมุมว่า ปีหน้าการค้าขายจะดีกว่าปีนี้ อาจทำได้ 9-10 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน 35-40% ของตลาดโลก เพราะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นทำให้หลายประเทศต้องหันมาสั่งซื้อสต็อก ไม่ว่าจะฟิลิปปินส์ ซึ่งพื้นที่ปลูกเสียหายจากเอลนีโญ ประกอบกับปี 2559 จะมีการเลือกตั้ง ต้องนำเข้าข้าวเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวภายใน ขณะที่ "อินโดนีเซีย" อาจต้องนำเข้าเพิ่ม จากปัจจุบันที่ไทยยังเหลือต้องส่งมอบข้าวขาว 25% ให้ฟิลิปปินส์ 1 แสนตัน และอินโดนีเซีย เป็นข้าวขาว 15% ปริมาณ 3-3.5 แสนตัน ในต้นปี 2559

แนวโน้มตลาดปีหน้า "จีน" ยังมีแรงซื้อที่ดีจากสัญญาซื้อข้าว G to G อีก 3 สัญญา ปริมาณ 2.1 ล้านตัน มีกำหนดส่งมอบถึงปี 2561 แต่การแข่งขัน "ชายแดน" รุนแรงขึ้น ทั้งเวียดนามที่ส่งผ่านแดน 1.5 ล้านตัน เมียนมา 8 แสนตัน ขณะที่ตลาดอิหร่านยังติดปัญหาการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร (แซงก์ชัน) จึงยังไม่มีคำสั่งซื้อมากเท่าที่ควร เช่นเดียวกับ "อิรัก" ที่ไม่ได้ซื้อข้าวจากไทยมานาน เพราะปัญหาคุณภาพข้าวไทยก่อนหน้านี้ แต่ "ปัญหาเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้น" ประกอบกับ "ระดับราคาน้ำมันในตลาดโลก" ปรับตัวลดลง ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อในหลายตลาด โดยเฉพาะแอฟริกาซึ่งเป็นตลาดหลักในการส่งออกข้าวไทย

ดังนั้น ต้องจับตามองว่าเมื่อ "ขึ้นเค็กเล็ก" การแข่งขันรุนแรงขึ้น จะเกิดสงครามราคาต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 หรือไม่

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ปี 59 แล้งหนัก! ภาคเอกชนห่วงกระทบห่วงโซ่ธุรกิจข้าวยกแผง

กรมชลประทานคาดการณ์สถานการณ์น้ำในกลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้การจัดสรรน้ำในฤดูแล้ง ปี 2558/59 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558-30 เมษายน 2559 จะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยส่งน้ำเฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้น แต่ยังมีเกษตรกรเพาะปลูกนาปรังมากกว่า 1.5 ล้านไร่ ซึ่งมีโอกาสที่ผลผลิตจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในอนาคต หากมีการเพิ่มพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดการพรวนดินนาปรังในฤดูแล้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหาย โดยสนับสนุนให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยกับสำนักข่าวอิศราว่า แม้ปีนี้ไทยจะประสบปัญหาภัยแล้ง แต่น่าสังเกตว่า เพราะเหตุใดผลผลิตข้าวจึงมีปริมาณมาก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิและข้าวขาวกลับดี ฉะนั้นสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ทำให้เกษตรกรมีการปรับตัว และทำให้เห็นว่า การใช้น้ำมากเพื่อการเพาะปลูกข้าวไม่จำเป็นอีกแล้ว

“ทุกวันนี้ชาวนาไม่ได้ไถนาหว่านกล้า แต่นำเครื่องตัดต้นข้าวให้เหลือเฉพาะโคนรากคล้ายกับการปลูกกล้วย หลังจากนั้นจะรอให้ต้นข้าวแตกหน่อ ทำให้หว่านเพียงครั้งเดียว เกียวได้สองครั้ง” นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าว และว่า การปรับตัวลักษณะนี้ทำให้การปลูกข้าวรอบใหม่ ใช้เวลาเพียง 3 เดือน จาก 4 เดือน เพราะมีรากฝังอยู่แล้ว และช่วยลดต้นทุนการผลิต เช่น ลดค่าไถ ค่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ค่าปุ๋ย

นายมานัส ยังกล่าวว่า ภัยแล้งที่เกิดขึ้นจะทำให้ต้นข้าวเกิดการปรับตัว เมื่อกำลังจะตาย ต้องสืบพันธุ์ใหม่ เมล็ดออกมา ทำให้ปีนี้ผลผลิตจึงดี อย่างไรก็ตาม ต้นปี 2559 น้ำในเขื่อนจะมีปริมาณน้อย หากหนักสุดธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการปลูกข้าวประสบปัญหา ไม่ว่าจะเป็น รถเกี่ยวข้าว จำหน่ายปุ๋ย เคมีเกษตร โรงสี ยกเว้น ผลิตภัณฑ์จากข้าว ยังอยู่ได้ เพราะมีปริมาณข้าวสำรองในคลังจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 13 ล้านตัน

ที่มา สำนักข่าวอิศรา

เวียดนาม

หนังสือพิมพ์เวียดนามนิวส์รายงานว่า เวียดนามส่งออกข้าวปี 2558 ได้ 6.5 ล้านตันเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปี 2-3 แสนตัน ระบุหากรวมตัวเลขส่งออกไม่เส้นทางตามชายแดนอาจขายได้เกือบ 8 ล้านตัน

สมาคมอาหารเวียดนามระบุว่าในช่วงมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเวียดนาม ส่งออกข้าว 5.807 ล้านตันและคาดว่าในเดือนธันวาคมจะส่งออกข้าวได้อีก 700,000 ตันซึ่งเป็นตัวเลขทางการ ขณะที่การส่งออกผ่านชายแดนที่ไม่มีรายงานเป็นทางการคาดว่าจะมีจำนวน 1.6-1.8 ล้านตันทำให้ประเมินได้ว่าเวียดนามปี 2558 น่าจะขายข้าวได้รวมทั้ง 8 ล้านตัน

เวียดนามนิวส์รายงานว่ายอดขายข้าวของเวียดนามปีนี้เพิ่มขึ้นมากหลังจากที่ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามประมูลขายข้าวฟิลิปปินส์ได้ 450,000 ตันและอินโดนีเซีย 1 ล้านตัน ทำให้ราคาข้าวในประเทศสูงขึ้นอย่างมาก

ปัจจุบันเวียดนามมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 26.65 ล้านไร่ ส่วนใหญ่ประมาณ 53% อยู่แถวสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงทางตอนใต้ของประเทศ

การส่งออกข้าวของเวียดนามเริ่มติดอันดับ 3 ของโลกตั้งแต่ปี 2557 สามารถส่งออกได้ 6.3 ล้านตันจากที่ผลิตได้รวม 45 ล้านตัน โดยในปีนั้นประเทศที่ส่งออกข้าวอันดับ 1คือ อินเดีย และอันดับ 2 คือ ไทย

ตลาดใหญ่ของข้าวเวียดนามคือประเทศในเอเชียครองสัดส่วนการส่งออก 71.58 % ตลาดอื่นมีอาทิ แอฟริกา ออสเตรเลีย และยุโรป โดยสัดส่วนตลาดนอกทวีปเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการทำการตลาดของรัฐบาลผู้ส่งออกเวียดนามในตลาดกาฬทวีป

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

ผู้ส่งออกข้าวกัมพูชาต่างกำลังวางแผนที่จะเพิ่มการส่งออกข้าวอินทรีย์ (organic rice) ไปยังตลาดยุโรป และสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น จากการที่เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวชนิดนี้มากขึ้น โดยในช่วง 11 เดือนของปี 2558 กัมพูชาส่งออกข้าวอินทรีย์ ไปแล้วประมาณ 2,800 ตัน ซึ่งหนึ่งในบริษัทส่งออกชั้นนำของกัมพูชาระบุว่า ตลาดข้าวอินทรีย์ยังมีช่องทางในการขยายตลาดได้อีกมาก และสามารถขายในราคาที่สูงถึง 700-1,300 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งทำกำไรได้ประมาณ 20-30 % ขณะเดียวกันความต้องการข้าวชนิดนี้ในตลาดภายในประเทศก็เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับตลาดต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรได้ออกมากระแกว่า กัมพูชาไม่สามารถพึ่งพาเพียงแค่การส่งออกข้าวอินทรีย์เท่านั้น เพราะผลผลิตต่อไร่ของข้าวอินทรีย์อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าข้าวทั่วไป และไม่สามารถที่จะทำ ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับข้าวอินทรีย์มีต้นทุนการเพาะปลูกที่สูงมาก มีเพียงตลาดยุโรปและ สหรัฐฯเท่านั้นที่สามารถซื้อข้าวชนิดนี้ได้

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) วางแผนที่จะนำเข้าข้าวจากไทยและ เวียดนามเพิ่มเติมอีกในปี นี้ เพื่อให้ประชาชนมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี และเพียงพอหากเกิดภัยพิบัติขึ้น ในปีนี้เพื่อให้สามารถแจกจ่ายไปยังหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยได้ทันที โดยตั้งเป้าจะนำเข้าข้าวจากเวียดนามและ ไทยอย่างน้อย 50,000 ตัน

ขณะนี้ผู้บริหารของสำนักงานอาหารแห่งชาติกำลังตระเวนตรวจสอบข้าวตามโกดังของสำนักงานทั่วเขตคา รากา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะมินดาเนา และกำลังสุ่มตรวจตลาดหลายแห่ง รวมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นซ่อมแซมโกดังข้าวที่เสียหายจากไต้ฝุ่นหลายลูกตั้งแต่ปี 2556 และหาทางปกป้องโกดังและข้าวในโกดังไม่ให้ เสียหายจากไต้ฝุ่นและน้ำฝน

ก่อนหน้านี้ NFA คาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวเพิ่มเติมประมาณ 300,000-400,000 ตัน ตัน เพิ่มจากเดิมที่มี สัญญาส่งมอบในช่วงต้นปีนี้ 500,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนจะนำเข้าข้าวประมาณ 350,000 ตัน ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า จะมีสต็อกข้าวเพียงพอและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศ ทั้งนี้ อินโดนีเซียซื้อข้าวจากไทยและเวียดนาม แล้ว 1 ล้านตัน โดยมีการส่งมอบแล้วประมาณ 485,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (Agro Fisheries & Food Trade Corporation; KAFTC) ประกาศผลการ ประมูลซื้อข้าวจำนวน 44,639 ตัน เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดสั้นจากจีนรวม 10,000 ตัน ในราคา 998 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวสารเมล็ดกลาง จากสหรัฐฯ 3 ล็อต ล็อตละ 5,000 ตัน 5,000 ตัน และ 10,000 ตัน ในราคา 865.19, 865.19 และ 875.09 เหรียญสหรัฐต่อตันตามลำดับ ข้าวกล้องเมล็ดสั้นจากจีนรวม 9,083 ตัน ในราคา 890 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวกล้องเมล็ดกลางจากสหรัฐฯรวม 5,556 ตัน ในราคา 711 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 31 มี.ค.- 30 มิ.ย. ศกนี้

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

ผู้ส่งออกข้าวของอินเดีย คาดว่าในปีงบประมาณ 2015/16 (เม.ย.-มี.ค.) จะสามารถส่งออกข้าวบาสมาดิได้ประมาณ 4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2014/15 ที่ส่งออกได้ประมาณ 3.7 ล้านตัน เนื่องจากเงินรูปีอ่อนค่าลง ขณะที่ความต้องการข้าวในตลาดเอเชียตะวันตก เช่น อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย คาดว่าจะเพิ่มขึ้น โดยในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. ปีที่ผ่านมาเงินรูปีอ่อนค่าลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ โดยอยู่ที่ระดับประมาณ 66.98 รูปีต่อเหรียญสหรัฐฯ

ในขณะที่ข้าวบาสมาดิราคาอยู่ที่ระดับ 950-1,000 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน สูงกว่าระดับ 800-900 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเมื่อช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา แต่ยังคงต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในปี 2557 ที่อยู่ที่ประมาณ 1,100 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ทั้งนี้ในช่วงปลายปี 2558 ที่ผ่านมา อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิ Pusa 1121 ไปยังอิหร่านประมาณ 20,500 ตัน และคาดว่าอิหร่านยังคงมีความต้องการนำเข้าข้าวชนิดนี้อย่างต่อเนื่องในเดือนนี้

องค์การพัฒนาลินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEEDA) รายงานว่า ในช่วงเดือน เม.ย.-ต.ค. 2558 อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 2.39 ล้านตันเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่มูลค่าส่งออกกลับลดลงประมาณ 17% เหลือประมาณ 2.17 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากราคาส่งออกที่ปรับลดลงประมาณ 34% มาอยู่ที่ระดับ 910 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน จากระดับประมาณ 1,385 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

องค์การพัฒนาลินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป (APEEDA) รายงานว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2015/16 (เม.ย.-พ.ย.) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 6.98 ล้านตัน ลดลง 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 7.53 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าส่งออก 3.97 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 23% เมื่อเทียบกับจำนวน 5.17 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ชนิดข้าวที่ส่งออกในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2015/16 ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 2.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.19 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดตะวันออกกลางโดยเฉพาะอิหร่านและซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้น ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีจำนวนส่งออก 4.29 ล้านตัน ลดลง 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 5.34 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการแข่งขันกับประเทศไทย เวียดนาม และปากีสถาน ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงส่งผลให้กำลังซื้อข้าวบางส่วนหายไปโดยเฉพาะในตลาดแอฟริกา เช่น ไนจีเรีย เป็นต้น

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า การจัดหาข้าวตามโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิตหลัก (the kharif marketing season; KMS) ปีการตลาด 2015/16 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559 นั้น ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 18 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 31% เมื่อเทียบกับจำนวน 13.76 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงนี้ราคาข้าวเกรดธรรมดาอยู่ในภาวะที่ปรับลดลงทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นเกษตรกรในแคว้น Punjab และ Haryana จึงมักจะขายข้าวให้แก่หน่วยงานรัฐบาลมากกว่าที่จะขายให้แก่พ่อค้าข้าวเอกชน

ทั้งนี้ ในแคว้น Punjab ซึ่งสามารถจัดหาข้าวและข้าวสาลีได้เป็นจำนวนมากถึง 9.3 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาที่จัดหาได้ประมาณ 7.7 ล้านตัน ขณะที่แคว้น Haryana สามารถจัดหาได้ประมาณ 2.8 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมาที่จัดหาได้ประมาณ 2.3 ล้านตัน

ในปี 2015-2016 (1 ต.ค. - 30 ก.ย.) นี้รัฐบาลได้ปรับเพิ่มราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (MSP) สำหรับข้าวเปลือกขึ้นอีก 3.7% สำหรับข้าวคุณภาพทั่วไป (common grades of rice) จาก 1,360 รูปีต่อ 100 กิโลกรัมเป็น 1,410 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 213 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ส่วนข้าวเปลือกคุณภาพดีเกรด A ได้ปรับราคารับซื้อขั้นต่ำจาก 1,400 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม เป็น 1,450 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 219 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) โดยรัฐบาลมั่นใจว่าในปี 2015-2016 จะจัดหาข้าวได้เกินกว่า 30 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com